

BÁO CÁO TÓM TẮT

Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Công văn số 5657/UBND-TH ngày 24/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Phiên họp tháng 6 năm 2021, Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 (số liệu toàn địa bàn), kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Công tác thanh tra

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai 97 cuộc thanh tra hành chính và 70 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 53.838 triệu đồng¹; kiến nghị thu hồi nợ ngân sách nhà nước 37.394 triệu đồng², giảm trừ quyết toán 4.034 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 12.410 triệu đồng; đã thu hồi nợ ngân sách nhà nước 13.236 triệu đồng³.

Trong kỳ, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Kết quả đã thu hồi được 683 triệu đồng là khoản tiền sai phạm đã có quyết định thu hồi từ kỳ trước nhưng các đơn vị sai phạm chưa thực hiện⁴.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Công tác tiếp công dân:

Trong kỳ, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp 1.874 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gồm 1.497 vụ việc (tiếp lần đầu 1.332 vụ việc, tiếp nhiều lần 165 vụ việc); trong đó, số đoàn đông người 06 đoàn/74 lượt người với 06 vụ việc.

¹ Trong đó 51.676 triệu đồng qua thanh tra hành chính; 2.162 triệu đồng qua thanh, kiểm tra chuyên ngành.

² Trong đó 35.232 triệu đồng qua thanh tra hành chính; 2.162 triệu đồng qua thanh, kiểm tra chuyên ngành.

³ Trong đó 11.545 triệu đồng qua thanh tra hành chính; 1.711 triệu đồng qua thanh, kiểm tra chuyên ngành.

⁴ Thanh tra các sở, ban, ngành đôn đốc, thu hồi được 650 triệu đồng; Thanh tra cấp huyện đôn đốc, thu hồi được 33 triệu đồng.

b) Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn: Trong kỳ, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận là 2.476 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tổng số đơn phải xử lý là 2.670 đơn⁵.

Qua xử lý 2.670 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, kết quả như sau:

- Đơn đủ điều kiện xem xét, xử lý là 1.903 đơn gồm:

+ Đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện xem xét, xử lý là 186 đơn⁶, trong đó số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính là 38 đơn (KN 29, TC 09).

+ Đơn kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xem xét, xử lý: 1.717 đơn.

- Đơn không đủ điều kiện xem xét, xử lý 767 đơn⁷.

c) Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền:

- Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 29 đơn/29 vụ việc⁸; đã giải quyết là 16 đơn/16 vụ việc, đạt 55%; đang xem xét, giải quyết 13 đơn/13 vụ việc, chiếm 45%. Kết quả giải quyết: Khiếu nại đúng 01 đơn/ 01 vụ việc; khiếu nại sai 15 đơn/ 15 vụ việc.

- Tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước là 09 đơn/09 vụ việc⁹; đã giải quyết 07 đơn/07 vụ việc, đạt 78%; đang xem xét, giải quyết 02 đơn/02 vụ việc, chiếm 22%. Kết quả giải quyết: Tố cáo đúng 02 vụ việc; tố cáo sai 02 vụ việc; tố cáo có đúng có sai 03 vụ việc; kiến nghị xử lý hành chính 01 người.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng:

Trong kỳ, các cấp, các ngành trong tỉnh đã ban hành 111 văn bản mới; sửa đổi, bổ sung 01 văn bản và bãi bỏ 02 văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác PCTN. Qua đó, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện thường xuyên, có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ nên đã đạt những kết quả nhất định.

b) Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng:

⁵ Số đơn từ kỳ trước chuyển sang là 194 đơn và đơn tiếp nhận mới là 2.476 đơn

⁶ Trong đó: (1) Số đơn chuyển đến cơ quan có thẩm quyền là 85 đơn; (2) Số đơn trả lại và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền là 61 đơn; (3) Đơn đốc giải quyết 02 đơn; (4) Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính là 38 đơn (KN 29, TC 09).

⁷ Đơn trùng lặp, đơn nặc danh, đơn không rõ nội dung, địa chỉ.

⁸ Cụ thể từng cấp giải quyết: (1) Cấp tỉnh: Số đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết là 13 đơn/13 vụ việc, trong đó: Đã giải quyết được 07 đơn/07 vụ việc, đạt 54%; đang giải quyết là 06 đơn/06 vụ việc, chiếm 46%. (2) Cấp huyện: Số đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết là 16 đơn/16 vụ việc, trong đó: Đã giải quyết được 09 đơn/09 vụ việc, đạt 56%; đang giải quyết là 07 đơn/07 vụ việc, chiếm 43%.

⁹ Cụ thể từng cấp giải quyết: (1) Cấp tỉnh: Số đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết là 04 đơn/04 vụ việc, trong đó: Đã giải quyết 03 đơn/ 03 vụ việc, đạt 75%; đang xem xét, giải quyết 01 đơn/ 01 vụ việc, chiếm 25%. (3) Cấp huyện: Số đơn thuộc thẩm quyền phải giải quyết là 05 đơn/05 vụ việc, trong đó: Đã giải quyết 04 đơn/04 vụ, đạt 80%; đang xem xét, giải quyết 01 đơn/ 01 vụ việc, chiếm 20%.

Trong kỳ, đa số cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, qua đó công khai kết quả hoạt động, công khai tài chính năm 2020 và dự toán chi năm 2021; tổ chức niêm yết các văn bản, thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, công khai việc mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; công tác tổ chức, cán bộ; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở... nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực xảy ra. Đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động tại 35 đơn vị; ban hành mới 109 văn bản, bãi bỏ 02 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại 02 đơn vị; đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử tại 30 đơn vị; đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 74 công chức, viên chức.

c) Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:

Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức; qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; qua công tác thanh tra; qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

b) Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng:

- Ngành Công an: Công tác điều tra xử lý tội phạm tham nhũng: Tổng số án thụ lý điều tra: 3 vụ/06 bị can¹⁰. Kết quả xử lý: Đề nghị khởi tố: 03 vụ/03 bị can.

- Ngành Kiểm sát: Tổng số án tham nhũng thụ lý mới: 05 vụ/21 bị can. Giải quyết, kết thúc điều tra: 04 vụ/19 bị can.

- Ngành Tòa án: Tổng số án thụ lý: 07 vụ/20 bị cáo; Số đã giải quyết: 06 vụ/18 bị cáo; Đang giải quyết: 01 vụ/02 bị cáo.

4. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng lực lượng

Trong kỳ, các cấp, các ngành trong tỉnh thường xuyên rà soát các văn bản liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng cùng cấp sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện đầy đủ các loại báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng định kỳ và đột xuất theo quy định.

Trong kỳ, các cấp, các ngành đã tham mưu cho Thủ trưởng cùng cấp tổ chức được 12 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan cho 1.585 lượt người là cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các cấp, các ngành trong tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan thanh tra: Tính đến

¹⁰ Quý IV/2020 chuyển sang: 03 vụ/02 bị can; Khởi tố mới: 04 bị can (trong số 03 vụ/06 bị can).

thời điểm báo cáo, ngành Thanh tra Đắk Lắk có 31 cơ quan thanh tra nhà nước¹¹; với tổng số cán bộ, công chức, người lao động là 246 người¹².

Nhìn chung trong kỳ, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của ngành Thanh tra Đắk Lắk đã thường xuyên rèn luyện giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

V. ĐÁNH GIÁ, CHUNG

a) Về công tác thanh tra

Căn cứ Định hướng Chương trình thanh tra, hướng dẫn Thanh tra Chính phủ, yêu cầu công tác quản lý của địa phương, các cấp, các ngành đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2020 và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra và một số cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng theo nội dung và yêu cầu, có trọng tâm, trọng điểm và đúng định hướng. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những sơ hở, bất cập nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác thanh tra còn có một số hạn chế như: Một số đoàn thanh tra hành chính còn kéo dài so với thời gian quy định, nhất là giai đoạn tổng hợp số liệu xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã có hiệu lực pháp luật chưa được triệt để, tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra đạt tỷ lệ chưa cao.

b) Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có những bước chuyển biến tích cực, các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ bản đúng trình tự, thủ tục, quy trình các bước theo quy định của pháp luật. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh đã được giải quyết, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có những hạn chế, như: Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết chưa dứt điểm, còn để kéo dài; việc triển khai thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật còn chưa nghiêm túc; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong kỳ còn đạt tỷ lệ thấp.

c) Công tác phòng, chống tham nhũng

¹¹ Thanh tra tỉnh; 15 cơ quan thanh tra Sở, ban, ngành và 15 cơ quan Thanh tra cấp huyện.

¹² Thanh tra tỉnh 45 người; Thanh tra Sở, ban, ngành 122 người; Thanh tra cấp huyện 79 người. Trong tổng số 246 người, có 189 công chức được bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra (01 Thanh tra viên cao cấp; 59 Thanh tra viên chính; 129 Thanh tra viên), còn lại 57 người thuộc các ngạch công chức khác.

Các cấp, các ngành trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đã chủ động xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo với công tác phòng, chống tham nhũng, qua đó đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế, kiến nghị xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng còn có những hạn chế như: Công tác phòng, chống tham nhũng của các cấp, các ngành chưa được tập trung cao, còn thiếu quyết liệt, tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng triển khai chưa tích cực và chưa phát huy hiệu quả thực tế; một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo thiếu kiên quyết dẫn đến việc thực hiện còn chưa nghiêm túc. Hiệu quả một số cuộc thanh tra trách nhiệm chưa cao; một số cơ quan, đơn vị chấp hành chưa nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Về công tác thanh tra:

- Tiếp tục hiện tốt Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2021.
- Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, tổ chức thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

2. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Triển khai thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền cùng cấp về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; chủ động giải quyết ngay các vụ mới phát sinh, không để kéo dài, hạn chế thấp nhất đơn vượt cấp góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
- Tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Triển khai thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo Chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt.

- Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo chủ động phát hiện hành vi tham nhũng để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Công tác xây dựng lực lượng:

Tiếp tục xây dựng tổ chức, bộ máy thanh tra trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng với yêu cầu công tác thanh tra trong tình hình hiện nay.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021; Thanh tra tỉnh báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

THANH TRA TỈNH